



แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ 2564  
องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง



# การบริหารความเสี่ยง

## 1. หลักการแนวคิดการบริหารความเสี่ยงภาครัฐ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 “การบริหารราชการต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่องค์กร การกระจายอำนาจการตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบของงานในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546) โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูลการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ

การบริหารความเสี่ยงในภาครัฐจึงเป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อภาครัฐ (Public Accountability) ที่มีต่อประชาชนและทรัพย์สินของประเทศ อันจะนำมาซึ่งการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) จาก พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินข้างต้น ทำให้ภาครัฐในปัจจุบันจำเป็นต้องบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นกว่าเดิมและต้องเปิดเผยข้อมูลในการปฏิบัติราชการประชาชนสามารถตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานได้ ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงจึงมีส่วนอย่างยิ่งในการป้องกันการไม่ได้รับการยอมรับจากภาคประชาชน และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทำให้การบริหารจัดการภาครัฐมีการตัดสินใจที่ดีขึ้นด้วย การบริหารความเสี่ยงนอกจากเป็นการบริหารเชิงป้องกัน (Preventive Management) แล้ว การบริหารความเสี่ยงยังเป็นส่วนสำคัญต่อการบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในการผลักดันให้ภาครัฐมีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิศ เป็นองค์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization – HPO) การบริหารความเสี่ยงเป็นกระบวนการที่สำคัญในการเน้นความสำคัญหรือชี้ให้เห็นความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่องค์กรได้วางไว้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ระบุบทบาทของการบริหารความเสี่ยงไว้ดังนี้ คือ “การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินประเด็นยุทธศาสตร์ และรวมถึงวัตถุประสงค์ คุณภาพการให้บริการ การนำระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง โดยให้มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล มีการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ให้วัดผลในทุกระดับตั้งแต่ระดับองค์การไปจนถึงระดับบุคคล”

ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงของแผนงาน/โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ตามแนวทางของสำนักงาน ก.พ.ร. จึงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญในการผลักดันให้หน่วยงานราชการเน้นความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงานว่ามีความสอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดินและ

การดำเนินงานตามวิสัยทัศน์ของหน่วยงานในทิศทางเดียวกันหรือไม่ เมื่อสอดคล้องกันแล้วหน่วยงานราชการควรมีการดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความมั่นใจให้หน่วยงานนั้น สามารถ  
เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (เป็นตัวเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	มูลค่าความเสียหาย
1	น้อยมาก	ไม่เกิน 5 ล้านบาท
2	น้อย	> 5 ล้านบาท – 10 ล้านบาท
3	ปานกลาง	> 10 ล้านบาท – 50 ล้านบาท
4	สูง	> 50 ล้านบาท – 100 ล้านบาท
5	สูงมาก	> 100 ล้านบาท

เกณฑ์การประเมินระดับของผลกระทบ (ไม่เป็นตัวเงิน)

ระดับ	ผลกระทบ	ผลกระทบต่อ		
		ทรัพย์สิน	วัตถุประสงค์	องค์กร
1	น้อยมาก	ไม่มีการสูญเสีย	น้อยมากหรือไม่มี	ไม่ส่งผลกระทบหรือส่งผลกระทบระดับบุคคล
2	น้อย	สูญเสียเล็กน้อย	ค่อนข้างน้อย	ส่งผลกระทบในหน่วยงานภายใต้สำนัก/กอง/ศูนย์/กลุ่ม
3	ปานกลาง	สูญเสียปานกลาง	บางส่วน	ส่งผลกระทบระดับสำนักกอง/ศูนย์/กลุ่ม
4	สูง	สูญเสียค่อนข้างมาก	ค่อนข้างมาก	ส่งผลกระทบระดับกรม
5	สูงมาก	สูญเสียมาก	มาก	ส่งผลกระทบไปยังภายนอกกรม

ในการประเมินความเสี่ยงควรระบุเหตุผลและข้อมูลประกอบในการประเมินระดับเกณฑ์ดังกล่าวเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนต่อการเลือกระดับความเสี่ยงและใช้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบในการประเมินระดับความเสี่ยง ภายหลังจากจัดการความเสี่ยง เมื่อทำการประเมินระดับความเสี่ยงทั้งในโอกาสและความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้ว ให้ทำการคำนวณระดับความเสี่ยงที่เหลืออยู่ด้วยสูตรการคำนวณ ดังนี้

$$\text{ระดับความเสี่ยง} = \text{ระดับโอกาส} \times \text{ระดับความรุนแรง}$$

3.2.2 การจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยง ให้พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยง โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (ความถี่ของโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง) และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) จากระดับความเสี่ยงน้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก มาจัดลำดับความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงภายหลังจากที่ได้ประเมินความเสี่ยงมาแล้ว โดยพิจารณาตามเกณฑ์ในการจัดการความเสี่ยง ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้

### กรอบการกำหนดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (zone)

จากแผนภูมิความเสี่ยงจะเห็นได้ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ได้มีการจัดระดับความเสี่ยงตามเขตสี (Zone) ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ ซึ่งจะได้เชื่อมโยงไปสู่การควบคุม/การจัดการความเสี่ยงทั้งในปัจจุบัน และที่จะได้มีการกำหนดเพิ่มเติม ตามนโยบายการบริหารความเสี่ยง ดังนี้

ระดับความเสี่ยง	เขตสี (zone)	มาตรการในปัจจุบัน	มาตรการเพิ่มเติม
ระดับน้อยมาก	ฟ้า	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจจะเพียงพอแล้วให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะไม่ได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับน้อย	เขียว	กิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในการจัดการความเสี่ยงในปัจจุบันอาจจะเพียงพอแล้ว ให้ติดตามการดำเนินการเป็นระยะๆ	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะไม่ได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับปานกลาง	เหลือง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	ไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมอีก หรืออาจจะไม่ได้หากไม่ใช้ทรัพยากรเพิ่มเติม หรือมีแผนงานอื่นรองรับอยู่แล้ว
ระดับสูง	ส้ม	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการโดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยงให้มีความสำคัญในระดับรอง
ระดับสูงมาก	แดง	ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง และอาจเพิ่มเติมความเข้มข้นในการดำเนินการตามกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการในปัจจุบัน	จำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมมาตรการ โดยหากมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรในการจัดการความเสี่ยง ให้มีความสำคัญในระดับที่สูงกว่า และผู้บริหารควรให้ความสำคัญในการติดตามการดำเนินการของกิจกรรมควบคุมภายใน/มาตรการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

### 3.3 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง

3.3.1 การประเมินผลการควบคุม เป็นการดำเนินการภายหลังจากการที่ได้ระบุระดับความเสี่ยงและจัดลำดับความเสี่ยงแล้ว ให้นำความเสี่ยงมาประเมินผลการควบคุมและการจัดการที่มีอยู่ว่า มีประสิทธิผลเพียงพอหรือไม่ และสามารถลดหรือควบคุมความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้พอใช้ ต้องปรับปรุง ดังนี้

ยอมรับได้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงลงสู่ระดับที่ยอมรับได้
พอใช้	ลด/ควบคุมความเสี่ยงได้บางส่วน แต่ยังไม่ถึงระดับที่ยอมรับได้
ต้องปรับปรุง	หมายถึง ไม่สามารถลด/ควบคุมความเสี่ยงได้

ดำเนินกิจกรรมได้สำเร็จบรรลุตามเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์นั้นๆ ได้ สำนักงาน ก.พ.ร. ได้เริ่มสนับสนุนให้หน่วยงานราชการของไทยดำเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง โดยเริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2549 และประกาศให้การบริหารความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ในหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ กำหนดให้ส่วนราชการต้องมีการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน COSO เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ซึ่งต้องครอบคลุมความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ได้มีการจัดทำระบบบริหารความเสี่ยงโครงการ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ และพันธกิจของกรม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือผลักดันการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

## 2. นิยามการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมอย่างเป็นระบบในการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบลดลงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์ตามภารกิจ

ความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์/การกระทำใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและจะส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย (ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) หรือก่อให้เกิดความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักที่กำหนด

การระบุความเสี่ยง หมายถึง การระบุปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุของความเสี่ยงที่มีผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหาย ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบทางด้านชื่อเสียงขององค์กร ด้านผู้รับบริการ ด้านบุคลากร ด้านเวลา ด้านความสำเร็จของงาน/กิจกรรม/โครงการ เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงว่าอยู่ในระดับใด

ระดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง

ลำดับความเสี่ยง หมายถึง ค่าของความเสี่ยงที่ได้จากการประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยง มาจัดลำดับความสำคัญ เพื่อนำมาจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูง อาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่เหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้

ความเสี่ยงที่เหลืออยู่ หมายถึง ความเสี่ยงที่ยังคงเหลืออยู่ภายหลังจากที่ได้มีการจัดวางกิจกรรมมาควบคุมภายในและการจัดการความเสี่ยงแล้ว

แผนบริหารความเสี่ยง หมายถึง แผนที่ส่วนราชการกำหนดขึ้นเพื่อใช้ในการกำหนดระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

ความเสี่ยงโครงการ หมายถึง ความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ที่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อการบรรลุตามเป้าประสงค์ของโครงการ

การบริหารความเสี่ยงโครงการ หมายถึง กระบวนการบริหารงานโครงการที่มีระบบและขั้นตอนของการระบุความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง การวางแผนความเสี่ยง และการติดตามความเสี่ยง ในการสนับสนุนการวางแผนและการดำเนินโครงการให้คำนึงถึงความเสี่ยงและแนวทางการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเป็นระบบเหมาะสมกับทรัพยากรที่มี และส่งผลให้โครงการนั้นสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่ได้วางไว้

### 3. กระบวนการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

- 3.1 การระบุความเสี่ยง
- 3.2 การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง
- 3.3 การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
- 3.4 การติดตามประเมินผล และการรายงานผล
- 3.5 การทบทวนการบริหารความเสี่ยง
- 3.6 การสื่อสาร

### 3.1 การระบุความเสี่ยง

การระบุความเสี่ยงโครงการ เป็นการพิจารณาว่าสิ่งใดหรือเหตุการณ์ใดที่อาจจะเป็นปัญหาอุปสรรค ซึ่งอาจจะทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อตอบสนองและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจของกรมหรือไม่ โดยพิจารณาได้จากการระดมความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบโครงการ การสัมภาษณ์ และจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงาน ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและข้อมูลในอดีต ในการระบุความเสี่ยงจะต้องพิจารณาแหล่งที่มาของปัจจัยเสี่ยงทั้ง 2 ด้าน คือ ปัจจัยเสี่ยงภายในและปัจจัยเสี่ยงภายนอก

- ปัจจัยเสี่ยงภายใน หมายถึง ความเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น วัฒนธรรมองค์กร นโยบายการบริหารจัดการ กระบวนการปฏิบัติงาน ความรู้ ความสามารถและทักษะของบุคลากร เป็นต้น

- ปัจจัยเสี่ยงภายนอก หมายถึง ความเสี่ยงที่ไม่สามารถควบคุมได้โดยองค์กร เช่น การเมือง สถานะเศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย ภัยธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ เป็นต้น

นอกจากนี้ควรพิจารณาปัจจัยเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยง 4 ประเภท ดังนี้

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) เกี่ยวข้องกับการบรรลุเป้าหมายและพันธกิจในภาพรวม โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกส่งผลต่อกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ไม่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/วิสัยทัศน์ หรือเกิดจากการกำหนดกลยุทธ์ที่ขาดการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนหรือการร่วมมือกับองค์กรอิสระทำให้โครงการขาดการยอมรับ และโครงการไม่ได้นำไปสู่การแก้ไขปัญหาหรือการตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง

2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงาน โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยง เนื่องจากระบบงานภายในขององค์กร/กระบวนการ/เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูล ส่งผลต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินโครงการ

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) เป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและการเงิน เช่น การบริหารการเงินไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ทำให้ขาดประสิทธิภาพ และไม่ทันต่อสถานการณ์หรือเป็นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงินขององค์กร

4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบต่างๆ โดยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นเป็นความเสี่ยงเนื่องจากความไม่ชัดเจน ความไม่ทันสมัย หรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงการนำนิติกรรมสัญญา การร่างสัญญา ที่ไม่ครอบคลุมการดำเนินงาน

ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงนั้น นอกจากจะพิจารณาปัจจัยเสี่ยงจากด้านต่างๆ แล้ว ต้องนำแนวคิดเรื่องธรรมาภิบาล (Good Governance) ที่เกี่ยวข้องในแต่ละด้านมาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ความเสี่ยง ได้แก่

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)
2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)
3. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)
4. หลักความโปร่งใส (Transparency)
5. หลักการตอบสนอง (Responsiveness)
6. หลักการรับผิดชอบ (Accountability)
7. หลักนิติธรรม (Rule of law)
8. หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)
9. หลักความเสมอภาค (Equity)
10. หลักการมุ่งฉันทามติ (Consensus Oriented)

3.2 การวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง หมายถึง การวิเคราะห์หาสาเหตุของความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง โดยประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง และผลกระทบของความเสี่ยง (ความรุนแรง/ความเสียหายทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน) โดยอาจพิจารณาถึงผลกระทบที่มีต่อองค์กร ผู้รับบริการ บุคลากร เวลา เพื่อจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง

#### 3.2.1 การวิเคราะห์ความเสี่ยง ประกอบด้วย

- การประเมินโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยพิจารณาโอกาสที่จะเกิดปัจจัยเสี่ยง และประเมินระดับความรุนแรง เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบของความเสี่ยงที่เหลืออยู่ภายหลังจากมีมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่ได้มีการดำเนินงานผ่านมาแล้ว

- โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ หมายถึง ความเป็นไปได้หรือความถี่ที่จะเกิดความเสี่ยงโดยโอกาสแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบ ดังนี้



เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์

ระดับ	โอกาสที่จะเกิด	ความถี่ในการเกิดเหตุการณ์	ความน่าจะเป็น	ความน่าจะเป็นในการเกิดเหตุการณ์
1	น้อยมาก	5 ปีต่อครั้ง	0-20 %	ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นเลย
2	น้อย	1-3 ปีต่อครั้ง	มากกว่า 20 – 40 %	มีโอกาสในการเกิดขึ้นน้อยมาก
3	ปานกลาง	1 ปีต่อครั้ง	มากกว่า 40-60 %	มีโอกาสในการเกิดขึ้นปานกลาง
4	สูง	1-6 เดือนต่อครั้งแต่ไม่เกิน 5 ครั้ง	มากกว่า 60-80 %	มีโอกาสในการเกิดขึ้นมาก
5	สูงมาก	1 เดือนต่อครั้งหรือมากกว่า	มากกว่า 80-100 %	มีโอกาสในการเกิดขึ้นสูงมาก

- ผลกระทบ หมายถึง ระดับของความเสียหายที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายตามภารกิจเป็นการพิจารณาระดับความรุนแรงและมูลค่าความเสียหายจากความเสียหายที่คาดว่าจะได้รับ ซึ่งแบ่งระดับของผลกระทบออกเป็น 5 ระดับ ได้แก่ น้อยมาก น้อย ปานกลาง สูง สูงมาก โดยประเมินจากขอบเขตของผลกระทบ ดังนี้

3.3.2 การจัดการความเสี่ยง เป็นกระบวนการดำเนินการต่างๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับความเสี่ยงและผลกระทบของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยพิจารณาต้นทุนการจัดการความเสี่ยงและผลประโยชน์ที่จะได้รับ โดยมีทางเลือกที่จะจัดการกับความเสี่ยงอยู่ด้วยกัน 4 วิธี ดังนี้

วิธีการจัดการความเสี่ยง

ยอมรับความเสี่ยง (Risk Retention)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับให้มีความเสี่ยงได้ เพราะต้นทุนการจัดการความเสี่ยงสูงอาจไม่คุ้มกับผลประโยชน์ที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเป็นความเสี่ยงที่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอก ที่อยู่นอกเหนือการควบคุม และไม่อาจเลือกใช้วิธีอื่นได้
หลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk Avoidance)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ มีผลกระทบกับองค์กรแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม หรือกระบวนการบางอย่างสูง ซึ่งไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีอื่น โดยอาจควบคุมได้ด้วยการยกเลิก/ปรับเปลี่ยน เป้าหมาย/โครงการ/งานหรือกิจกรรม
ถ่ายโอนความเสี่ยง (Risk Transference)	เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องดำเนินการถ่ายโอนความเสี่ยงให้ผู้อื่น เช่น จ้างบุคคลภายนอก เป็นต้น โดยอาจเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับ <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความเสี่ยงที่มีขนาดความรุนแรงมาก เช่น ความเสี่ยงเกี่ยวกับภัยธรรมชาติ/วินาศภัย</li> <li>- ความเสี่ยงที่ต้องดำเนินการในเรื่องที่ไม่มีความชำนาญ</li> <li>- ความเสี่ยงที่ต้องปฏิบัติงานที่มีปริมาณมาก ในเวลาอันจำกัด เป็นต้น</li> </ul>
ควบคุม/ลดความเสี่ยง (Risk Control)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและอยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ การควบคุมภายใน</li> <li>- เป็นความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหาแนวทางการควบคุมทั้งโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกและมีได้อยู่ภายใต้การควบคุมขององค์กร ได้แก่ แผนรองรับ/มาตรการ</li> </ul>

3.3.3 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ให้ทุกหน่วยงานนำผลการระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยง และแนวทางการจัดการความเสี่ยง มาจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วยงานต่อไป

#### 3.4 การติดตามประเมินผล และการรายงานผล

3.4.1 การติดตามประเมินผล เป็นการติดตามประเมินผลความคืบหน้าและผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง รวมทั้งปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

3.4.2 การจัดทำรายงานผล เป็นการรายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงในชั้นตอน ระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การจัดลำดับความเสี่ยง ประเมินกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ และการกำหนดมาตรการในการวางแผนบริหารความเสี่ยง ตามแบบรายงาน ดังนี้

- 1) การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-1)
- 2) การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-2)
- 3) แผนการบริหารความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-3)
- 4) การติดตามการจัดการความเสี่ยงโครงการ (แบบ RM-4)

3.5 การทบทวนการบริหารความเสี่ยง เป็นการทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง โดยวิเคราะห์และประเมินการบริหารจัดการความเสี่ยง รวมทั้งกิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่ได้มีการดำเนินการในงวดที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผลหรือไม่ ถ้ายังมีความเสี่ยงเหลืออยู่ หรือพบความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เช่นจากการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม วิธีการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยใช้แบบ RM-1 – RM-3 เพื่อใช้ในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงในงวดถัดไป

3.6 การสื่อสาร เป็นหัวใจของการบริหารความเสี่ยงในทุกๆชั้นตอน การสื่อสารมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับความเข้าใจที่ตรงกันอย่างทั่วถึง โดยเข้าใจและมีข้อมูลความเสี่ยงของโครงการ ทางเลือกในการลดปัญหาความเสี่ยง ข้อมูลความเสี่ยงในลักษณะต่างๆ และทำการตัดสินใจได้ดีที่สุดภายใต้ข้อจำกัดของแต่ละโครงการ ซึ่งการติดต่อสื่อสารและเอกสารที่เกี่ยวข้องนับว่ามีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จของแต่ละชั้นตอนในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของแต่ละโครงการ

แบบ RM-๑

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ : ก่อสร้างห้องสุขา

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชน และผู้สูงอายุ ที่มาติดต่องานที่สำนักงาน อบต. มีห้องสุขาใช้อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน : กองช่าง

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
ก่อสร้างห้องสุขา จำนวน 5 ห้อง บริเวณสำนักงาน อบต.สายทอง พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้มาร่วมกิจกรรมมีห้องสุขาใช้อย่างเพียงพอ	ขั้นตอนการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน	ขาดการดูแลเอาใจใส่จากช่างผู้คุมงาน/ผู้รับเหมา	○	✓		2	2	4	3

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ : ก่อสร้างอาคารห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่างๆ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์สำนักงาน และหนังสือราชการที่เป็นระเบียบเรียบร้อย

หน่วยงาน : กองช่าง

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	เพื่อให้มีสถานที่จัดเก็บ ครุภัณฑ์สำนักงานและ หนังสือราชการที่เป็น ระเบียบเรียบร้อย	ขั้นตอนการก่อสร้าง ที่ไม่ได้มาตรฐาน	ขาดการดูแลเอาใจใส่ จากช่างผู้คุมงาน/ ผู้รับเหมา	○		✓	2	2	4	3

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ : ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : หมู่บ้านมีสถานที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย

หน่วยงาน : กองช่าง

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	เพื่อให้หมู่บ้านมีสถานที่ จัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ ที่เป็นระเบียบ เรียบร้อย	ขั้นตอนการก่อสร้าง ที่ไม่ได้มาตรฐาน	ขาดการดูแลเอาใจใส่ จากช่างผู้คุมงาน/ ผู้รับเหมา	○		✓	2	2	4	3

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ : ขยายเขตไฟฟ้า

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ระบบประปาตำบลสายทองสามารถผลิตน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน : กองช่าง

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
อุดหนุนส่วนราชการ เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้า	เพื่อให้ระบบประปา ตำบลสายทอง สามารถ ผลิตน้ำประปาได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	การผลิตน้ำประปาไม่ได้ มาตรฐาน	การติดตั้งระบบไฟฟ้า ไม่ได้มาตรฐาน	○		✓	1	1	1	5

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ : ก่อสร้างที่ล้างจาน พร้อมปุกระเบื้อง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสถานที่ทำความสะอาดภาชนะต่างๆ ที่สะดวกและปลอดภัย

หน่วยงาน : กองช่าง

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
ก่อสร้างที่ล้างจาน พร้อมปุกระเบื้อง	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสถานที่ทำความสะอาดภาชนะต่างๆ ที่สะดวกและปลอดภัย	ขั้นตอนการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน	ขาดการดูแลเอาใจใส่จากช่างผู้คุมงาน/ผู้รับเหมา	○		✓	2	2	4	3



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ : ก่อสร้างห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสถานที่ไว้สำหรับทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน

หน่วยงาน : กองช่าง

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
ก่อสร้างห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง	เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสถานที่ในการสำหรับทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน	ขั้นตอนการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน	ขาดการดูแลเอาใจใส่จากช่างผู้คุมงาน/ผู้รับเหมา	O/G2		✓	2	2	4	3

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของ อบต.

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของ อบต.	เพื่อให้ประชาชนได้ ทราบถึงผลการดำเนิน งานของ อบต.	ประชาชนได้รับวารสาร ไม่ทั่วถึง	ประชาชนไม่อยู่บ้าน	O/G2	✓		1	1	1	5

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : นักเรียนได้รับสารอาหารที่ถูกต้องหลักโภชนาการ

หน่วยงาน : ส่วนการศึกษา

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียน	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ รับสารอาหารที่ถูกต้องหลัก โภชนาการ	เด็กๆไม่ทานอาหารที่ โรงเรียนจัดทำ	อาหารที่ทำให้เด็ก ทานรสชาติไม่ถูกปาก	O/G2	✓		1	1	1	5

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : อาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กเล็กได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ

หน่วยงาน : ส่วนการศึกษา

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ	เด็กๆไม่ทานอาหารที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดทำ	อาหารที่ทำให้เด็กทานรสชาติไม่ถูกปาก	O/G2	✓		1	1	1	5

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาทางการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : อาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ

หน่วยงาน : ส่วนการศึกษา

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน และเด็กศูนย์	เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ	เด็กๆไม่ดื่มนมที่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้	เด็กๆไม่ชอบรสชาตินมที่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้	O/G2	✓		1	1	1	5

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาทางการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สู่โลกกว้าง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

หน่วยงาน : ส่วนการศึกษา

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
นำเด็กไปศึกษาดูงาน นอกสถานที่	เพื่อให้เด็กเกิดการ เรียนรู้จากประสบการณ์ ตรง	1.เด็กอาจได้รับอุบัติเหตุ 2.เด็กอาจพลัดหลงกับ เจ้าหน้าที่/ครูพี่เลี้ยง	1.ความประมาท 2.การดูแลไม่ทั่วถึง ของเจ้าหน้าที่/ครู พี่เลี้ยง	O/G2	✓		1	1	1	5

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : หนูน้อยหนึ่ไฟ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

หน่วยงาน : ส่วนการศึกษา

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
นำเด็กทำกิจกรรมเตรียมความพร้อมตอนเกิดเหตุไฟไหม้	เพื่อให้ครูพี่เลี้ยงและเจ้าหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้เรียนรู้วิธีการดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพเด็กเพื่อเตรียมความพร้อมและรับมือในกรณีถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้น	เด็กๆอาจได้รับอุบัติเหตุ	ความประมาท	O/G2	✓		1	1	1	5

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาทางการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : แข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 2

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กมีสมรรถนะและสุขภาพที่แข็งแรง

หน่วยงาน : ส่วนการศึกษา

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา	เพื่อให้เด็กรู้จักการทำงานเป็นทีม	เด็ก ๆ อาจได้รับอุบัติเหตุ	ความประมาท	O/G2	✓		1	1	1	5



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : ส่งเสริมการฝึกอาชีพ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
ฝึกอบรมการประกอบอาชีพ	เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น	ประชาชนไม่มีรายได้เพิ่มขึ้น	ประชาชนไม่นำความรู้จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติ	O/G2		✓	1	1	1	5

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : จัดการขยะและบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน "คัดแต่แรก แยกอินทรีย์ มีรายได้"

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ขยะมีปริมาณลดลง

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ	เพื่อให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนที่จะทำการทิ้ง	ขยะยังคงมีปริมาณมากขึ้นเหมือนเดิม	ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการคัดแยกขยะ	O/G2	✓		1	1	1	5

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-8

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
หมู่บ้านจัดกิจกรรมด้าน สาธารณสุข	เพื่อให้ประชาชนมี สุขภาพร่างกายที่ แข็งแรง	เอกสารในการเบิกจ่าย ไม่ครบถ้วน	หมู่บ้านไม่มีความรู้ ในการทำเอกสาร เบิกจ่าย	O/G2		✓	1	1	1	5

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ ในพื้นที่ตำบลสายทอง	เพื่อสำรวจข้อมูลจำนวน สุนัขและแมวในพื้นที่	สุนัขและแมวในพื้นที่ ขึ้นทะเบียนไม่ครบ	เจ้าของสุนัขและแมว ไม่มาขึ้นทะเบียน	O/G2		✓	1	1	1	5

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวที่ขึ้นทะเบียนไว้	เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า	สุนัขและแมวไม่ได้รับการฉีดวัคซีน	O/G2		✓	1	1	1	5

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
ตั้งจุดบริการจุดตรวจ ประชาชน	เพื่อให้ประชาชนที่ใช้ รถใช้ถนนในช่วง เทศกาลได้รับความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน	ประชาชนได้รับอุบัติเหตุ	ประชาชนไม่ทราบ ว่ามีการตั้งจุดตรวจ	O/G2		✓	1	1	1	5

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด

หน่วยงาน : ส่วนการศึกษา

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
จัดกิจกรรมอบรมรณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	เพื่อให้เด็กและเยาวชน รู้จักโทษของยาเสพติด	เด็กและเยาวชนติด ยาเสพติด	เด็กต้องการอยากรู้ อยากลอง	O/G2		✓	1	1	1	5

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.สายทอง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.สายทอง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

หน่วยงาน : ส่วนการศึกษา

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
จัดซื้อต้นไม้ ของตกแต่ง สถานที่เพื่อเพิ่มบรรยากาศ และศักยภาพในการเรียน การสอน	เพื่อให้ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กสังกัด อบต. สายทอง มีความ สวยงามเป็นระเบียบ เรียบร้อย	ในเรื่องของเอกสาร การเบิกจ่าย	เบิกจ่ายไม่ตรงตาม เอกสารที่กำหนด	O/G2		✓	1	1	1	5



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการ : วันเด็กแห่งชาติ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง

หน่วยงาน : ส่วนการศึกษา

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ เยาวชนรู้จักหน้าที่ของ ตนเอง ถ้าวัดถ้าวัด ถ้าวัดถ้าวัด	เด็กได้รับอันตรายในการ จากการเข้าร่วมกิจกรรม	มีเด็กจำนวนมากเข้า ร่วมกิจกรรมอาจทำให้ เจ้าหน้าที่ดูแลได้ไม่ ทั่วถึง	O/G2		✓	1	1	1	5

## ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการ : ประเพณีลอยกระทง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนได้เรียนรู้วัฒนธรรม และสืบสารประเพณีไทยให้คงอยู่ตลอดไป

หน่วยงาน : ส่วนการศึกษา

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
จัดกิจกรรมลอยกระทง	เพื่อสืบสานประเพณี ลอยกระทง	ประชาชนได้รับอุบัติเหตุ	มีประชาชนมาร่วม กิจกรรมเป็นจำนวน มากทำให้เจ้าหน้าที่ ดูแลได้ไม่ทั่วถึง	O/G2		✓	1	1	1	5

## ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการ : ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนทั่วไปได้แสดงความกตัญญูตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

หน่วยงาน : ส่วนการศึกษา

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
จัดกิจกรรมรดน้ำ ดำหัว ผู้สูงอายุ	เพื่อแสดงความกตัญญู กตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และผู้อาวุโส	ผู้สูงอายุอาจได้รับอุบัติเหตุ	ผู้สูงอายุอาจได้รับ อุบัติเหตุจากการรดน้ำ (เช่น พื้นลื่น อากาศ ที่ร้อนจัด เป็นต้น)	O/G2		✓	1	1	1	5

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ : เสริมผิวจราจรปูลาดยางทับผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (ซอย 22-สามแยก) หมู่ที่ 8 พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชน และผู้สูงอายุ ที่มาติดต่องานที่สำนักงาน อบต. มีห้องสุขาใช้อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน : กองช่าง

กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ความเสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ประเภทความเสี่ยง (S/O/F/C/G1-G10)	แหล่งที่มา ความเสี่ยง เกิดจากปัจจัย		การวิเคราะห์ความเสี่ยง			
					ภายใน	ภายนอก	โอกาส	ผลกระทบ	คะแนน ความเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง
ก่อสร้างห้องสุขา จำนวน 5 ห้อง บริเวณสำนักงาน อบต.สายทอง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้มาร่วมกิจกรรมมีห้องสุขาใช้อย่างเพียงพอ	ขั้นตอนการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน	ขาดการดูแลเอาใจใส่จากช่างผู้คุมงาน/ผู้รับเหมา	○	✓		2	2	4	3

แบบ RM-๒

การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ : ก่อสร้างห้องสุขา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้มาติดต่องานที่สำนักงาน อบต. มีห้องสุขาใช้อย่างเพียงพอ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชน และผู้สูงอายุ ที่มาติดต่องานที่สำนักงาน อบต. มีห้องสุขาใช้อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน : กองช่าง อบต.สายทอง

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
ก่อสร้างห้องสุขา จำนวน 5 ห้อง บริเวณสำนักงาน อบต.สายทอง พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	ขาดการดูแลเอาใจใส่ จากช่างผู้คุมงาน/ ผู้รับเหมา	3	ให้ช่างผู้คุมงานรายงานผลการดำเนินงาน เป็นประจำตลอดระยะเวลาที่ดำเนินงาน		✓		

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ : ก่อสร้างอาคารห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่างๆ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์สำนักงาน และหนังสือราชการที่เป็นระเบียบเรียบร้อย

หน่วยงาน : กองช่าง อบต.สายทอง

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	ขั้นตอนการก่อสร้าง ที่ไม่ได้มาตรฐาน	3	กำกับให้ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้าง ตามขั้นตอน และตามแบบแปลนที่กำหนด		✓		

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ : ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : หมู่บ้านมีสถานที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย

หน่วยงาน : กองช่าง อบต.สายทอง

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	ขั้นตอนการก่อสร้าง ที่ไม่ได้มาตรฐาน	3	กำชับให้ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้าง ตามขั้นตอน และตามแบบแปลนที่กำหนด		✓		



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ : ขยายเขตไฟฟ้า

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ระบบประปาตำบลสายทองสามารถผลิตน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน : กองช่าง อบต.สายทอง

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
อุดหนุนส่วนราชการ เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้า	การผลิตน้ำประปาไม่ได้ มาตรฐาน	5	ไม่มี	✓			

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ : ก่อสร้างที่ล้างจาน พร้อมปุกระเบื้อง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีสถานที่ทำความสะอาดภาชนะต่างๆ ที่สะดวกและปลอดภัย

หน่วยงาน : กองช่าง อบต.สายทอง

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
ก่อสร้างที่ล้างจาน พร้อมปุ กระเบื้อง	ขั้นตอนการก่อสร้าง ที่ไม่ได้มาตรฐาน	3	กำกับให้ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้าง ตามขั้นตอน และตามแบบแปลนที่กำหนด		✓		

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ : ก่อสร้างห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสถานที่ไว้สำหรับทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน

หน่วยงาน : กองช่าง อบต.สายทอง

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
ก่อสร้างห้องประชุมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง	ขั้นตอนการก่อสร้าง ที่ไม่ได้มาตรฐาน	3	กำกับให้ผู้รับเหมาดำเนินการก่อสร้าง ตามขั้นตอน และตามแบบแปลนที่กำหนด		✓		

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของ อบต.

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของ อบต.	ประชาชนได้รับวารสาร ไม่ทั่วถึง	5	1.มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย 2.ให้พนักงานออกแจกตามบ้าน	✓  ✓			

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : นักเรียนได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ

หน่วยงาน : ส่วนการศึกษา

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียน	อาหารที่ทำให้เด็กทาน รสชาติไม่ถูกปาก	5	มีการทำอาหารที่หลากหลายให้เด็กๆได้ รับประทาน	✓			

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : อาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กเล็กได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ

หน่วยงาน : ส่วนการศึกษา

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เด็กๆไม่ทานอาหารที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดทำ	5	มีการทำอาหารที่หลากหลายให้เด็กๆได้ รับประทาน	✓			

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : อาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารที่ถูกต้องหลักโภชนาการ

หน่วยงาน : ส่วนการศึกษา

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน และ เด็กศูนย์	เด็กๆไม่ดื่มนมที่ โรงเรียนและศูนย์พัฒนา เด็กเล็กจัดให้	5	มีการรณรงค์ให้เด็กๆทานนมโรงเรียน เป็นประจำ	✓			

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สู่โลกกว้าง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

หน่วยงาน : ส่วนการศึกษา

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
นำเด็กไปศึกษาดูงาน นอกสถานที่	1. ความประมาท 2. การดูแลไม่ทั่วถึงของ เจ้าหน้าที่/ครูพี่เลี้ยง	5	กำชับเจ้าหน้าที่/ครูพี่เลี้ยงให้ดูแลเด็กอย่าง ใกล้ชิดและไม่ให้คาดสายตา	✓			



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : หนูน้อยหนึ่ไฟ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

หน่วยงาน : ส่วนการศึกษา

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
นำเด็กทำกิจกรรมเตรียม ความพร้อมตอนเกิดเหตุ ไฟไหม้	ความประมาท	5	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด	✓			

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : แข่งขันกีฬาสำหรับเด็กปฐมวัยใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 2

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กมีสมรรถนะและสุขภาพที่แข็งแรง

หน่วยงาน : ส่วนการศึกษา

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา	ความประมาท	5	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด	✓			

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : ส่งเสริมการฝึกอาชีพ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
ฝึกอบรมการประกอบอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว	ประชาชนไม่นำความรู้ จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติ	5	มีการส่งเสริมและหาตลาดให้กับประชาชน เพื่อสร้างแรงจูงใจในการนำความรู้จากการ ฝึกอบรมไปปฏิบัติ	✓			

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : จัดการขยะและบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน "คัดแต่แรก แยกอินทรีย์ มีรายได้"

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ขยะมีปริมาณลดลง

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การบริหารจัดการขยะ	ขยะยังคงมีปริมาณมาก ขึ้นเหมือนเดิม	5	1.จัดอบรมให้ความรู้ พร้อมมีมาตรการที่เป็น มาตรฐานร่วมกัน 2.จัดให้มีถังขยะแบบคัดแยกให้แก่ประชาชน		✓  ✓		

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-8

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
อุดหนุนงบประมาณให้กับ หมู่บ้านๆ ละ 20,000 บาท เพื่อดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับ ด้านสาธารณสุข	หมู่บ้านไม่เข้าใจในการ จัดกิจกรรม	5	อบต. คอยดูแลในการทำเอกสารเบิกจ่าย ทุกขั้นตอน	✓			

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ ในพื้นที่ตำบลสายทอง	สุนัขและแมวในพื้นที่ ขึ้นทะเบียนไม่ครบ	5	ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย และแจ้ง ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก ให้ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ	✓			

**การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ**  
**ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564**

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการฉีดวัคซีน

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
สำรวจและฉีดวัคซีนสัตว์ ในพื้นที่ตำบลสายทอง	สุนัขและแมวเป็นโรคพิษ สุนัขบ้า	5	1.ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย และแจ้ง ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก ให้ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบ 2.ออกบริการนอกสถานที่ตามหมู่บ้าน	✓  ✓			

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
ตั้งจุดตรวจบริการประชาชน ภายในตำบล	ประชาชนไม่ทราบว่ามีการตั้งจุดตรวจ	5	1.ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย 2.จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมจุดตรวจบริการประชาชน	✓ ✓			



การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : อบรมและแก้ไขปัญหาเสพติดในเด็กและเยาวชน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
จัดกิจกรรมอบรมรณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เด็กมีความอยากรู้อยาก ลอง	5	1.จัดฝึกอบรมให้ความรู้โทษของยาเสพติด 2.รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ อย่างจริงจัง	✓ ✓			

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.สายทอง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.สายทอง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
จัดซื้อต้นไม้ ของตกแต่ง สถานที่เพื่อเพิ่มบรรยากาศ และศักยภาพในการเรียน การสอน	การเบิกจ่ายไม่ตรงตาม เอกสารที่กำหนด	5	กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอน ตามระเบียบอย่างถูกต้องและเคร่งครัด	✓			

การระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการ : วันเด็กแห่งชาติ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	มีเด็กจำนวนมากเข้าร่วม กิจกรรมอาจทำให้ เจ้าหน้าที่ดูแลได้ไม่ทั่วถึง	5	กำชับให้เจ้าหน้าที่ช่วยกันดูแลอย่างเคร่งครัด	✓			

## ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการ : ประเพณีลอยกระทง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนรู้จักและสืบสานประเพณีไทย

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
จัดกิจกรรมลอยกระทง	มีประชาชนมาร่วม กิจกรรมเป็นจำนวนมาก ทำให้เจ้าหน้าที่ดูแลได้ ไม่ทั่วถึง	5	1.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ช่วยกันดูแลความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด 2.จัดทำป้ายบอกจุดที่เป็นอันตรายให้ประชาชน ทราบ	✓  ✓			

ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการ : ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย :

หน่วยงาน : สำนักปลัด

กิจกรรม	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	กิจกรรมควบคุมภายในหรือการจัดการที่มีอยู่ (กรณียังไม่มีให้ระบุว่า "ไม่มี")	การวิเคราะห์ความเสี่ยง			ความเสี่ยงที่เหลืออยู่
				เพียงพอ	พอใช้	ต้องปรับปรุง	
จัดกิจกรรมรดน้ำ ดำหัว ผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุอาจได้รับอุบัติเหตุ จากการรดน้ำ (เช่น พื้นลื่น สภาพอากาศที่ร้อนจัด เป็นต้น)	5	1.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ช่วยกันดูแลความปลอดภัย อย่างใกล้ชิด 2.จัดสถานที่ให้มีความปลอดภัยมากที่สุด	✓  ✓			

แบบ RM-๓

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ : ก่อสร้างห้องสุขา

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้มาติดต่องานที่สำนักงาน อบต. มีห้องสุขาใช้อย่างเพียงพอ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชน และผู้สูงอายุ ที่มาติดต่องานที่สำนักงาน อบต. มีห้องสุขาใช้อย่างเพียงพอ

หน่วยงาน : กองช่าง อบต.สายทอง

รหัสปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
R01	ขาดการดูแลเอาใจใส่จากช่างผู้คุมงาน หรือผู้รับเหมา	3	✓			✓		ให้ช่างผู้ควบคุมงาน รายงานผลความคืบหน้า ของโครงการตลอดเวลา การดำเนินโครงการ	ห้องสุขาได้ มาตรฐาน ตามแบบ ที่กำหนด	จ.ค. - เม.ย. 64  กองช่าง	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ : ก่อสร้างอาคารห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์และครุภัณฑ์ต่างๆ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : มีสถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์สำนักงาน และหนังสือราชการที่เป็นระเบียบเรียบร้อย

หน่วยงาน : กองช่าง อบต.สายทอง

รหัสปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
R02	ขั้นตอนการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน	3	✓			✓		กำกับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนตามแบบแปลน	อาคารมีคุณภาพเป็นไปตามแบบที่กำหนด	มี.ค. - พ.ค. 64 กองช่าง	



แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ : ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : หมู่บ้านมีสถานที่จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ ที่เป็นระเบียบเรียบร้อย

หน่วยงาน : กองช่าง อบต.สายทอง

รหัสปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
R03	ขั้นตอนการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน	3	✓			✓		กำกับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนตามแบบแปลน	อาคารมีคุณภาพเป็นไปตามแบบที่กำหนด	ก.พ. - เม.ย. 64 กองช่าง	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ : ขยายเขตไฟฟ้า

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ระบบประปาตำบลสายทองสามารถผลิตน้ำประปาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หน่วยงาน : กองช่าง อบต.สายทอง

รหัสปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
R04	การผลิตน้ำประปาไม่ได้มาตรฐาน	5	✓			✓		ไม่มี	การผลิตน้ำ ประปามี ประสิทธิภาพ เป็นไปตาม มาตรฐาน	เม.ย. - มิ.ย. 64 กองช่าง	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ : ก่อสร้างที่ล้างจาน พร้อมปุ้กระเบื้อง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสถานที่ทำความสะอาดภาชนะต่างๆ ที่สะดวกและปลอดภัย

หน่วยงาน : กองช่าง อบต.สายทอง

รหัสปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
R05	ขั้นตอนการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน	3	✓			✓		กำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนตามแบบแปลน	ศูนย์เด็กเล็กมีสถานที่ทำความสะอาดภาชนะต่างๆ ที่สะดวกและปลอดภัย	เม.ย. - ก.ค. 64 กองช่าง	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

โครงการ : ก่อสร้างห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสถานที่ไว้สำหรับทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน

หน่วยงาน : กองช่าง อบต.สายทอง

รหัสปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
R06	ขั้นตอนการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน	3	✓			✓		กำกับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามขั้นตอนตามแบบแปลน	ห้องประชุมได้มาตรฐานเป็นไปตามแบบแปลน	ม.ค.-เม.ย. 64 กองช่าง	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนรับทราบข้อมูลผลการดำเนินงานของ อบต.

หน่วยงาน : สำนักปลัด

รหัสปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
R07	ประชาชนได้รับวารสารไม่ทั่วถึง	5	✓			✓		1.ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง ตามสาย 2.พนักงานออกแจกวารสาร ตามบ้าน	ประชาชนได้รับ ข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง	ต.ค.63-ก.ย.64 สำนักปลัด	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : นักเรียนได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ

หน่วยงาน : ส่วนการศึกษา

รหัสปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
R08	อาหารที่ทำให้เด็กทานรสชาติไม่ ถูกปาก	5	✓			✓		จัดทำอาหารให้หลากหลาย ถูกหลักโภชนาการ	นักเรียนได้รับ สารอาหารครบ ถ้วน	ต.ค.63-ก.ย.64 กองการศึกษา	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : อาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กเล็กได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ

หน่วยงาน : ส่วนการศึกษา

รหัสปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
R09	เด็กๆไม่ทานอาหารที่ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กจัดทำ	5	✓			✓		จัดทำอาหารให้หลากหลาย ถูกหลักโภชนาการ	นักเรียนได้รับ สารอาหารครบ ถ้วน	ต.ค.63-ก.ย.64 กองการศึกษา	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : อาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กนักเรียนได้รับสารอาหารที่ถูกหลักโภชนาการ

หน่วยงาน : ส่วนการศึกษา

รหัสปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
R10	เด็กๆไม่ดื่มนมที่โรงเรียนและศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กจัดให้	5	✓			✓		รณรงค์ให้เด็กๆทานนม โรงเรียนเป็นประจำ	เด็กนักเรียนได้ รับสารอาหาร อย่างครบถ้วน	ต.ค.63-ก.ย.64 กองการศึกษา	



แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : ศึกษาแหล่งเรียนรู้ สู่โลกกว้าง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

หน่วยงาน : ส่วนการศึกษา

รหัสปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
R11	1.ความประมาท	5	✓			✓		กำกับเจ้าหน้าที่/ครูพี่เลี้ยง	เด็กนักเรียน	ม.ค.-ก.ย. 64	
R12	2.การดูแลไม่ทั่วถึงของเจ้าหน้าที่/ ครูพี่เลี้ยง		✓			✓		ให้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด และไม่ให้คลาดสายตา	ได้รับความ ปลอดภัย	กองการศึกษา	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : หนุน้อยหนี่ไฟ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

หน่วยงาน : ส่วนการศึกษา

รหัสปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
R11	ความประมาท	5	✓			✓		กำชับเจ้าหน้าที่/ครูพี่เลี้ยง ให้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด และไม่ให้คลาดสายตา	เด็กนักเรียน ได้รับความ ปลอดภัย	มี.ค.-ส.ค. 64 กองการศึกษา	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : แข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 2

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กมีสมรรถนะและสุขภาพที่แข็งแรง

หน่วยงาน : ส่วนการศึกษา

รหัสปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
R11	ความประมาท	5	✓			✓		กำกับเจ้าหน้าที่/ครูพี่เลี้ยง ให้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด และไม่ให้คลาดสายตา	เด็กนักเรียน ได้รับความ ปลอดภัย	ธ.ค.63-ก.พ.64 กองการศึกษา	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : ส่งเสริมการฝึกอาชีพ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้น

หน่วยงาน : สำนักปลัด

รหัสปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
R13	ประชาชนไม่นำความรู้จากการฝึก อบรมไปปฏิบัติ	5	✓			✓		ส่งเสริมและหาตลาดให้ กับประชาชนเพื่อสร้าง แรงจูงใจในการนำความรู้ จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติ	ประชาชนมี รายได้เพิ่มขึ้น	ก.ค.-ก.ย. 64 สำนักปลัด	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : จัดการขยะและบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน "คัดแต่แรก แยกอินทรีย์ มีรายได้"

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ขยะมีปริมาณลดลง

หน่วยงาน : สำนักปลัด

รหัสปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
R14	ขยะยังคงมีปริมาณมากขึ้นเหมือนเดิม	5	✓			✓		1.จัดอบรมให้ความรู้ พร้อมมีมาตรการที่เป็น มาตรฐานร่วมกัน 2.จัดให้มีถังขยะแบบ คัดแยกให้แก่ประชาชน	จำนวนขยะมี ปริมาณลดลง	ม.ค.-พ.ค. 64 สำนักปลัด	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 1-8

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนมีความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง

หน่วยงาน : สำนักปลัด

รหัสปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	ระบุมวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
R15	คณะกรรมการหมู่บ้านไม่เข้าใจในการ การจัดกิจกรรม / จัดทำเอกสาร เบิกจ่าย	5	✓			✓		อบต. คอยดูแลในการ จัดทำเอกสารเบิกจ่าย ทุกขั้นตอน	ประชาชน สามารถดูแล ตนเองและบุคคล ในครอบครัวได้	เม.ย.-ก.ค. 64 สำนักปลัด	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

หน่วยงาน : สำนักปลัด

รหัสปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	ระบุมวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
R16	สุนัขและแมวในพื้นที่ขึ้นทะเบียน ไม่ครบ	5	✓			✓		ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง ตามสายและแจ้งให้ ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ	สุนัขและแมว ในพื้นที่ขึ้น ทะเบียนครบ	มี.ค. 64 สำนักปลัด	

**แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ**  
**ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564**

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : สุนัขและแมวในพื้นที่ได้รับการขึ้นทะเบียน

หน่วยงาน : สำนักปลัด

รหัสปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
R17	สุนัขและแมวเป็นโรคพิษสุนัขบ้า	5	✓			✓		1. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ 2. ออกบริการนอกสถานที่ตามหมู่บ้าน	สุนัขและแมวได้รับวัคซีนครบ	มี.ค. 64 สำนักปลัด	



แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนในพื้นที่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

หน่วยงาน : สำนักปลัด

รหัสปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
R18	ประชาชนไม่ทราบว่ามีการจัดตรวจ	5	✓			✓		1.ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย 2.จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วม จุดตรวจบริการประชาชน	ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการใช้รถใช้ถนน	ม.ค. , เม.ย. 64 สำนักปลัด	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : รมรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด

หน่วยงาน : สำนักปลัด

รหัสปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
R20	เด็กมีความอยากรู้อยากลอง	5	✓			✓		1.ฝึกอบรมให้ความรู้โทษ ของยาเสพติด 2.รณรงค์และประชาสัมพันธ์ อย่างจริงจัง	เด็กและเยาวชน ห่างไกลจาก ยาเสพติด	ม.ค.-ก.ค. 64 สำนักปลัด	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการศึกษา การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชน

โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.สายทอง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.สายทอง มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม

หน่วยงาน : สำนักปลัด

รหัสปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
R21	การเบิกจ่ายไม่ตรงตามเอกสารที่กำหนด	5	✓			✓		กำกับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามขั้นตอนตามระเบียบอย่างถูกต้องและเคร่งครัด	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย	ต.ค.63-ก.ย.64 กองการศึกษา	

## แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการ : วันเด็กแห่งชาติ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง

หน่วยงาน : สำนักปลัด

รหัสปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
R22	มีเด็กจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรม อาจทำให้เจ้าหน้าที่ดูแลได้ไม่ทั่วถึง	5	✓			✓		กำกับเจ้าหน้าที่ให้ช่วยกัน ดูแลอย่างทั่วถึง	เด็กและเยาวชน ปลอดภัยจาก การมาร่วม กิจกรรม	ม.ค. 64 กองการศึกษา	

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ  
ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการ : ประเพณีลอยกระทง

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนรู้จักและสืบสานประเพณีไทย

หน่วยงาน : สำนักปลัด

รหัสปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
R23	มีประชาชนมาร่วมกิจกรรมเป็น จำนวนมากทำให้เจ้าหน้าที่ดูแลได้ ไม่ทั่วถึง	5	✓			✓		1. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ช่วย ดูแลความปลอดภัยอย่าง เคร่งครัด 2. จัดทำป้ายบอกจุดที่เป็น อันตรายให้ประชาชนเห็น อย่างชัดเจน	ประชาชนได้รับ ความปลอดภัย จากการมาร่วม งาน	พ.ย. 64 สำนักปลัด	

## แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ

ตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ที่ : การพัฒนาด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยว

โครงการ : ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัดและเป้าหมาย : ประชาชนได้แสดงความกตัญญูตเวทีและสืบสารประเพณีไทย

หน่วยงาน : สำนักปลัด

รหัสปัจจัย เสี่ยง	ปัจจัยเสี่ยง	ลำดับความ เสี่ยง	ระบุวิธีการจัดการความเสี่ยง					วิธีการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	ระยะเวลา ดำเนินการ/ ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
			ยอมรับ	หลีกเลี่ยง	ถ่ายโอน	ลดความเสี่ยง					
						กิจกรรม ควบคุม	แผน/ มาตรการ				
R24	ผู้สูงอายุอาจได้รับอุบัติเหตุจากการ รดน้ำ (เช่น พื้นลื่น สภาพอากาศที่ร้อน จัด เป็นต้น)	5	✓			✓		1.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ช่วย ดูแลความปลอดภัยอย่าง ใกล้ชิด 2.จัดสถานที่ให้มีความ ปลอดภัย	ผู้สูงอายุได้รับ ความปลอดภัย จากการมาร่วม กิจกรรม	เม.ย. 64 สำนักปลัด	

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

แผนงาน/โครงการ : ก่อสร้างห้องสุขา

รหัส ปัจจัย	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
R01	ก่อสร้างห้องสุขา จำนวน 5 ห้อง บริเวณสำนักงาน อบต.สายทอง พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ	ให้ช่างผู้ควบคุมงาน รายงานผลความคืบหน้า ของโครงการตลอดเวลา การดำเนินโครงการ	ห้องสุขาได้มาตรฐานตาม แบบที่กำหนด			←											กองช่าง	500,000

แผนงาน/โครงการ : ก่อสร้างห้องสุขา

รหัส ปัจจัย	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
R02	ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	กำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามขั้นตอน ตามแบบแปลน	อาคารมีคุณภาพ เป็นไปตามแบบ ที่กำหนด								←						กองช่าง	500,000



แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

แผนงาน/โครงการ : ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 8

รหัส ปัจจัย	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564										ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
R03	ก่อสร้างอาคารขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ	กำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามขั้นตอน ตามแบบแปลน	อาคารมีคุณภาพ เป็นไปตามแบบ ที่กำหนด						←		→						กองช่าง	500,000

แผนงาน/โครงการ : ขยายเขตไฟฟ้า

รหัส ปัจจัย	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564										ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.	
R04	อุดหนุนส่วนราชการ เพื่อ ขยายเขตไฟฟ้า	ไม่มี	การผลิตน้ำประปามี ประสิทธิภาพเป็นไปตาม มาตรฐาน								←		→				กองช่าง	600,000

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

แผนงาน/โครงการ : ก่อสร้างที่ล้างจาน พร้อมปูกระเบื้อง

รหัส ปัจจัย	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
R05	ก่อสร้างที่ล้างจาน พร้อมปู กระเบื้อง	กำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามขั้นตอน ตามแบบแปลน	ศูนย์เด็กเล็กมีสถานที่ทำ ความสะอาดภาชนะต่างๆ ที่สะดวกและปลอดภัย															กองช่าง	30,000

แผนงาน/โครงการ : ก่อสร้างห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง

รหัส ปัจจัย	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
R06	ก่อสร้างห้องประชุมศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านพายทอง	กำชับผู้รับเหมาให้ปฏิบัติ ให้เป็นไปตามขั้นตอน ตามแบบแปลน	ห้องประชุมได้มาตรฐานเป็น ไปตามแบบแปลน															กองช่าง	500,000

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

แผนงาน/โครงการ : จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต.

รหัส ปัจจัย	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
R07	จัดทำวารสารประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของ อบต.	1.ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง ตามสาย 2.พนักงานออกแจกวารสาร ตามบ้าน	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร อย่างทั่วถึง														สำนักปลัด	80,000

แผนงาน/โครงการ : สนับสนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน

รหัส ปัจจัย	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
R08	อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน แก่เด็กนักเรียน	จัดทำอาหารให้หลากหลาย ถูกหลักโภชนาการ	นักเรียนได้รับสารอาหารครบ ถ้วน														กองการศึกษา	836,000

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

แผนงาน/โครงการ : อาหารกลางวันเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

รหัส ปัจจัย	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
R09	จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ให้กับเด็กเล็กศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	จัดทำอาหารให้หลากหลาย ถูกหลักโภชนาการ	นักเรียนได้รับสารอาหารครบ ถ้วน	←														กองการศึกษา	361,130

แผนงาน/โครงการ : อาหารเสริม (เด็ก) แก่เด็กนักเรียน

รหัส ปัจจัย	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
R10	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียน และ เด็กศูนย์	รณรงค์ให้เด็ก ๆ ทานนม โรงเรียนเป็นประจำ	เด็กนักเรียนได้รับสารอาหาร อย่างครบถ้วน	←														กองการศึกษา	541,760

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

แผนงาน/โครงการ : ศึกษาแห่งเรียนรู้ สูโลกกว้าง

รหัส ปัจจัย	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
R11 R12	นำเด็กไปศึกษาดูงาน นอกสถานที่	กำชับเจ้าหน้าที่/ครูพี่เลี้ยง ให้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด และไม่ให้คลาดสายตา	เด็กนักเรียนได้รับความ ปลอดภัย															กองการศึกษา	10,000

แผนงาน/โครงการ : หนูน้อยหนีไฟ

รหัส ปัจจัย	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
R11	นำเด็กทำกิจกรรมเตรียม ความพร้อมตอนเกิดเหตุ ไฟไหม้	กำชับเจ้าหน้าที่/ครูพี่เลี้ยง ให้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด และไม่ให้คลาดสายตา	เด็กนักเรียนได้รับความ ปลอดภัย															กองการศึกษา	5,000

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

แผนงาน/โครงการ : แข่งขันกีฬาเด็กปฐมวัยใส่ใจสุขภาพ ครั้งที่ 2

รหัส ปัจจัย	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
R11	จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา	กำชับเจ้าหน้าที่/ครูพี่เลี้ยง ให้ดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด และไม่ให้พลาดสายตา	เด็กนักเรียนได้รับความ ปลอดภัย			←											กองการศึกษา	10,000

แผนงาน/โครงการ : ส่งเสริมการฝึกอาชีพ

รหัส ปัจจัย	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
R13	ฝึกอบรมการประกอบอาชีพ	ส่งเสริมและหาตลาดให้ กับประชาชนเพื่อสร้าง แรงจูงใจในการนำความรู้ จากการฝึกอบรมไปปฏิบัติ	ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น														สำนักปลัด	10,000

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

แผนงาน/โครงการ : จัดการขยะและบริหารจัดการขยะเปียกในครัวเรือน "คัดแต่แรก แยกอินทรีย์ มีรายได้"

รหัส ปัจจัย	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
R14	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ	1.จัดอบรมให้ความรู้ พร้อมมีมาตรการที่เป็น มาตรฐานร่วมกัน 2.จัดให้มีถังขยะแบบ คัดแยกให้แก่ประชาชน	จำนวนขยะมีปริมาณลดลง															สำนักปลัด	10,000

แผนงาน/โครงการ : โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ 8

รหัส ปัจจัย	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
R15	หมู่บ้านจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุข	อบต. คอยดูแลในการ จัดทำเอกสารเบิกจ่าย ทุกขั้นตอน	ประชาชนสามารถดูแลตนเอง และบุคคลในครอบครัวได้															สำนักปลัด	160,000

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

แผนงาน/โครงการ : สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

รหัส ปัจจัย	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
R16	สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ ในพื้นที่ตำบลสายทอง	ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง ตามสายและแจ้งให้ ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ	สุนัขและแมวในพื้นที่ขึ้น ทะเบียนครบ														สำนักปลัด	6,000

แผนงาน/โครงการ : สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

รหัส ปัจจัย	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
R17	ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวที่ ขึ้นทะเบียนไว้	1.ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง ตามสาย ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ 2.ออกบริการนอกสถานที่ ตามหมู่บ้าน	สุนัขและแมวได้รับวัคซีนครบ														สำนักปลัด	30,000



แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

แผนงาน/โครงการ : สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

รหัส ปัจจัย	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
R16	สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ ในพื้นที่ตำบลสายทอง	ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง ตามสายและแจ้งให้ ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ	สุนัขและแมวในพื้นที่ขึ้น ทะเบียนครบ														สำนักปลัด	6,000

แผนงาน/โครงการ : สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

รหัส ปัจจัย	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
R17	ฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวที่ ขึ้นทะเบียนไว้	1.ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง ตามสาย ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ 2.ออกบริการนอกสถานที่ ตามหมู่บ้าน	สุนัขและแมวได้รับวัคซีนครบ														สำนักปลัด	30,000

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

แผนงาน/โครงการ : ป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาล

รหัส ปัจจัย	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
R18	ตั้งจุดบริการจุดตรวจ ประชาชน	1.ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง ตามสาย 2.จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วม จุดตรวจบริการประชาชน	ประชาชนได้รับความปลอดภัย จากการใช้รถใช้ถนน				↔			↔							สำนักปลัด	3,000

แผนงาน/โครงการ : รมรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน

รหัส ปัจจัย	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
R20	จัดกิจกรรมอบรมรณรงค์ การป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	1.ฝึกอบรมให้ความรู้โทษ ของยาเสพติด 2.รณรงค์และประชาสัมพันธ์ อย่างจริงจัง	เด็กและเยาวชนห่างไกลจาก ยาเสพติด				←							→			สำนักปลัด	10,000

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

แผนงาน/โครงการ : ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.สายทอง

รหัส ปัจจัย	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
R21	จัดซื้อต้นไม้ ของตกแต่ง สถานที่เพื่อเพิ่มบรรยากาศ และศักยภาพในการเรียน การสอน	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนิน การตามขั้นตอนตามระเบียบ อย่างถูกต้องและเคร่งครัด	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีความ สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย	←														สำนักปลัด	10,000

แผนงาน/โครงการ : วันเด็กแห่งชาติ

รหัส ปัจจัย	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
R22	จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	กำชับเจ้าหน้าที่ให้ช่วยกัน ดูแลอย่างทั่วถึง	เด็กและเยาวชนปลอดภัยจาก การมาร่วมกิจกรรม				↔											สำนักปลัด	60,000

แผนบริหารความเสี่ยงโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

แผนงาน/โครงการ : ประเพณีลอยกระทง

รหัส ปัจจัย	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
R23	จัดกิจกรรมลอยกระทง	1.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ช่วย ดูแลความปลอดภัยอย่าง เคร่งครัด 2.จัดทำป้ายบอกจุดที่เป็น อันตรายให้ประชาชนเห็น อย่างชัดเจน	ประชาชนได้รับความปลอดภัย จากการมาร่วมกิจกรรม		↔												สำนักปลัด	40,000

แผนงาน/โครงการ : ประเพณีสงกรานต์และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

รหัส ปัจจัย	กิจกรรมที่พบความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	เป้าหมาย/ผลสำเร็จของ มาตรการจัดการความเสี่ยง	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564											ผู้รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
R24	จัดกิจกรรมรดน้ำ คำหว่า ผู้สูงอายุ	1.กำชับเจ้าหน้าที่ให้ช่วย ดูแลความปลอดภัยอย่าง ใกล้ชิด 2.จัดสถานที่ให้มี ความปลอดภัย	ผู้สูงอายุได้รับความปลอดภัย จากการมาร่วมกิจกรรม							↔							สำนักปลัด	40,000